



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม กรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ คือ



## พิจารณา เรื่อง การดูแลผู้ต้องขังในระบบราชทัณฑ์เพื่อให้เกิดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาและติดตามกรณีการดูแลผู้ต้องขังในระบบราชทัณฑ์ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และมีความเห็นว่า ปัจจุบัน การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมกับผู้ต้องขังรายอื่นและอาจเป็นปัญหาการทำหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการต่อเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรเชิญเลขาธิการ ป.ป.ช. มาร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ มอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานงานเพื่อนัดหมายวันประชุมกับเลขาธิการ ป.ป.ช. ต่อไป

## พิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. อำนาจเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....

คณะกรรมการ เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ. อำนาจเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่มีความจำเป็นต่อการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการกระทำการ สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่จะนำมาแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส่งผลให้คณะกรรมการได้รับข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน เสริมการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับมาตรา ๑๒๙ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีข้อห่วงกังวลในประเด็นกรณีการใช้อำนาจเรียกโดยไม่สุจริต และกรณีที่รัฐมนตรีละเลย เพิกเฉยต่อการให้ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร กฎหมายจึงควรกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเหมาะสม นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงนั้น อาจมีหลักเกณฑ์ที่เป็นหลักประกันในการคุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้มาให้ข้อมูลด้วย เพื่อป้องกันการใช้อำนาจโดยไม่สุจริตด้วย



**สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง “การดูแลสิทธิผู้ต้องขังและการแยก การควบคุมผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี และผู้ต้องขังเด็ดขาด”**

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและ สิทธิเสรีภาพ ได้นำเสนอรายงานการเดินทางไปศึกษา ดูงาน เรื่อง “การดูแลสิทธิผู้ต้องขังและการแยก การควบคุมผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขัง เด็ดขาด” เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยได้มี ข้อเสนอแนะสำคัญ อาทิ (๑) กรมราชทัณฑ์ควร กำหนดกฎ กติกา แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขังเด็ดขาด (๒) กระทรวงยุติธรรมควรสนับสนุนงบประมาณใน การแยกการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี และผู้ต้องขังเด็ดขาด (๓) ศูนย์ประสานงานและส่งเสริม การมีงานทำควรดำเนินงานเชิงรุกเรื่องการประกอบ อาชีพสำหรับผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษโดยขยาย เครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ (๔) กรมราชทัณฑ์ควรมีการ จัดทำสถิติผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีที่มีการ กระทำความผิดในลักษณะต่าง ๆ อาทิ คดีฉ้อโกง การกระทำความผิดโดยการถูกลอกหลวงหรือมิได้มี เจตนากระทำความผิด แต่กระทำความผิดด้วยเหตุจำเป็น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน และไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรในการกระทำความผิด ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าว และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการต่อไป

**สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน “กรณีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของ สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง”**

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้นำเสนอสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน “การคุ้มครอง สิทธิของผู้บริโภค กรณีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสาขา ของบริษัทปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลว่า ปัจจุบัน กรมการค้าภายใน โดยคณะกรรมการชั่งตวงวัดได้มี การทบทวนหลักเกณฑ์ เรื่อง อัตราเพื่อเหลือ เพื่อขาดหรือค่าความคลาดเคลื่อนของหัวจ่ายสถานี บริการ และมีมติเห็นควรให้ปรับลดค่าความ คลาดเคลื่อนหัวจ่ายปั้มน้ำมันด้วยแล้ว

**พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการให้มีการ เดินทางไปศึกษาดูงาน ได้แก่ (๑) การเดินทางไปศึกษา ดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ในปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ (๒) การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน ด้านมาตรฐานของ สมอ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ประชาชนผู้บริโภค

